

นครพนม “จังหวัดสะอาด” ในปี 2565



นายชาติป รุจน์เสรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ตั้งเป้าทุกชุมชนคัดแยกขยะ
และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
เพื่อบ้านเมืองสะอาด
สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างยั่งยืน

การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ

นายชาติป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัดนครพนม พัฒนาการจังหวัดนครพนม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม และนายอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)

นครพนม “จังหวัดสะอาด” ในปี 2565

ตั้งเป้าทุกชุมชนคัดแยกขยะ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

เพื่อบ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้ครอบคลุมการจัดการขยะครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คือ

- “**ต้นทาง**” ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก” ตลอดทั้งปี พร้อมขยายผลให้ทุกครัวเรือนได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ 80

○ สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน

○ โดยอาศัยกลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle รวมถึงเป็นผู้นำในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- “**กลางทาง**” โดยประสานและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง พร้อมทั้งวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภทให้ได้ร้อยละ 100 ในทุกพื้นที่ มีการขนขยะอันตรายของชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด รวมถึงติดตั้งถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อชุมชนตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

- “**ปลายทาง**” โดยประสานและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องไม่มีขยะติดเชื้อชุมชนตกค้างตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้ได้ร้อยละ 100